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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕   คร้ังที่ ๑  

ในวันจันทร(ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ   ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 

************** 
ผู�มาประชุม 
 ๑.นายสุนทร     หลายทวีวัฒน�  ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 ๒.นายนรินทร�         ตรวจนอก  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๓.นายดัด              เกษนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๔.นายอยู,              ตรวจนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๕.นายเจียม           เดชะบุรัมย�  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 ๖.นายสุทธิ            สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 ๗.นายทองหล,อ      ลาพร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๘.นายสันติ            โคตรสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๙.นายกองชัย         บัวมาตร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๑๐.นางสมพร           อุ,นใจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
 ๑๑.นายตัน    กวดนอก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 ๑๒.นายวิชัย            บุญคํ้า   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 ๑๓.นายสุริยา  หาญจิตร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง/ปลัดเทศบาล   
ผู.เข.าร4วมประชุม 
 ๑.นายยงยุทธ  คําประพันธ�  นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
 ๒.นายบัณฑิต  ศรีกากุล   รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
 ๓.นายแผ,น  กวดนอก  รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
 ๔.นางกุสุมา  ภูลังกา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
 ๕.นายสมพร  สุวรรณเพชร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
 ๖.นายคณาทิพย�  ตรวจนอก  ผู�ใหญ,บ�าน หมู,ท่ี ๔ 
 ๗.นายเริงชัย  ศรีจันทร�   ประธาน อปพร. หมู,ท่ี ๔ 
 ๘.นายเชิด  รวงน�อย   ผู�ช,วยผู�ใหญ,บ�าน หมู,ท่ี ๕ 
 ๙.นายอําพร  อินมาเทียะ  ผู�ช,วยผู�ใหญ,บ�าน หมู,ท่ี ๘ 
 ๑๐.นางสงบ  กวดนอก  ประธาน อสม. หมู,ท่ี ๕ 
 ๑๑.นางวิไล  ตรวจนอก  ประธาน อสม. หมู,ท่ี ๔ 
 ๑๒.นายบุญช ู  พานทอง  ประธาน อปพร. หมู,ท่ี ๘ 
 ๑๓.นางละออง  กวดนอก  ประธาน อสม. หมู,ท่ี  
 ๑๔.นายสมศักด์ิ  ไพรเขียว  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 



๒ 

 

 ๑๕.นายคมสันต�   เชื้อกุดรู   หัวหน�ากองช,าง 
 ๑๖.นางพรรณี  สุริยะ   หัวหน�ากองคลัง 
 ๑๗.นายเดชบดินทร� นานันท�   นิติกร 
 ๑๘.นางสาวจิตรลดา ชนะพาล  นักพัฒนาชุมชน 
 ๑๙.นางนิภาพร  ทีทา   เจ�าหน�าท่ีธุรการ 
 ๒๐.นางสาวสายบัว สืบวาปB   เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล 
 ๒๑.นายเนมิราช  ธงสันเทียะ  เจ�าพนักงานพัสดุ 
 ๒๒.นายสุรศักด์ิ  ยิ้มเสง่ียม  ผู�ช,วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๒๓.นายโกวิทย�  วงศ�สุทธิรัตน�  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๔.นางสาวศิรินภา ก�อนแก�ว  ผู�ช,วยเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 

๒๕.นางสาวภัคจิรา ภัคดีดํารงเดช   จนท.วิเคราะห�นโยบายฯ 
๒๖.นายประพันพงศ� ฟุEงสวรรค�  นักการภารโรง 
๒๗.นายนพชัย  ไพศาลธรรม  ผู�ช,วยช,างโยธา 
๒๘.นางสาวสุกานดา กวดนอก  ผู�ช,วยเจ�าหน�าท่ีธุรการ 
๒๙.นางวันเพ็ญ  ผิวบัว   เจ�าพนักงานธุรการ 
๓๐.นายพิทักษ�  เพชรเพ่ิมวงศ�  ช,างเครื่องสูบน้ํา 
๓๑.นางชริยา  หลายทวีวัฒน�  ผู�ช,วยเจ�าหน�าท่ีธุรการ 
๓๒.นางสาวสวพรรณ ลาพร   ผู�ช,วยเจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� 
๓๓.นางมะลิวัลย�  ฟุEงสวรรค�  แม,บ�าน 

๓๔.นายวินัย  ชาวสวน   ผู�ช,วยช,างไฟฟEา 
๓๕.นายวรวุฒ ิ  นาคา   คนสวน 
๓๖.นายสุเชาว�  กวดนอก  คนงาน 
 

ประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาเทศบาลฯให�สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรงเข�าห�องประชุมแล�ว  

ประธานสภาเทศบาลฯได�กล,าวชี้แจงว,าวันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท้ังหมด ๑๒ คน มาประชุม ๑๒  คน ถือว,าครบองค�
ประชุม จึงขอเปGดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปB  พ.ศ.๒๕๕๕  
ครั้งท่ี ๑ ตามระเบียบวาระ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง   ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ     -   ด�วยท,านวิกรานต� บุญเจริญ นายอําเภอแก�งสนามนาง ซ่ึงได�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน

ผู�ว,าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได�ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี ๑ ประจําปB พ.ศ.๒๕๕๕ มีกําหนด ๑๕ วัน ต้ังแต,วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห�องประชุมสภา
เทศบาลตําบลบึงสําโรง ตามคําร�องขอเปGดประชุมสภาเทศบาลฯ ของท,านนายกเทศมนตรีตําบลบึง
สําโรง จึงได�มีการกําหนดนัดประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ข้ึน นําเรียนในท่ีประชุมและท,านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท,านได�ทราบ 



๓ 

 

ท่ีประชุม     -   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง  
๑.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

พ.ศ.๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๑   เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ( ๒๕๕๕ 
ประธานฯ            -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปB พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งท่ี 

๑ ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ ได�ผ,านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมฯ เปKนท่ีเรียบร�อยแล�ว และได�ทําสําเนาแจกจ,ายให�สมาชิกสภาเทศบาลทุกท,าน มีท,านใดจะ
เปลี่ยนแปลงแก�ไขเพ่ิมเติมถ�อยคําโปรดขออนุญาตจากท่ีประชุม หากไม,มีขอให�ท่ีประชุมรับรองรายงาน
การประชุม 

ท่ีประชุม - มีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปB พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕ 

   มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
    -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
๑.โอนงบประมาณรายจ4ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕และตั้งจ4ายเป:นรายการ

ใหม4โครงการปรับปรุงศูนย(ฝ<กอาชีพบ.านโนนสะอาดเป:นศูนย(พัฒนาเด็กเล็กช่ัวคราว 
ประธานฯ -   ด�วยนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ได�เสนอญัตติโอนลด และโอนเพ่ิมเพ่ือต้ังจ,ายเปKนรายการใหม, 

ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการปรับปรุงศูนย�ฝNกอาชีพบ�านโนนสะอาดเปKนศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กชั่วคราวและมีการโอนงบประมาณรายการอ่ืนๆ เพ่ือให�สภาเทศบาลตําบลบึงสําโรงพิจารณา ฉะนั้น 
จึงขอให�นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ได�แถลงอภิปรายชี้แจงต,อท่ีประชุมสภาฯ 

นายกเทศมนตรีฯ - ตามท่ีเทศบาลตําบลบึงสําโรงได�ดําเนินการประกาศจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประจําเทศบาลฯ
เพ่ือรองรับการถ,ายโอนภารกิจการจัดการการศึกษาเด็กปฐมวัยจัดการศึกษาให�แก,เด็กปฐมวัยในเขต
เทศบาล ท่ีมีอายุระหว,าง ๓-๕ ปB ซ่ึงผู�ปกครองส,วนใหญ,เปKนผู�มีรายได�น�อยท่ีทําให�เด็กขาดโอกาสท่ีจะ
ได�รับการศึกษาก,อนวัยเรียน ตามหลักเกณฑ�และวิธีการของกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน และสภา
เทศบาลฯได�มีมติเห็นชอบในการจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯแล�วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปB พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

เนื่องด�วยตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีต้ังงบประมาณ
รายจ,ายไว�แล�ว แต,ปรากฏว,าไม,ได�ต้ังรายจ,ายท่ีเก่ียวข�องกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประจําเทศบาลฯไว�ใน
งบประมาณรายจ,ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และมีความจําเปKนต�องต้ังรายจ,ายข้ึนใหม, ดังนั้น
เพ่ือให�มีความสอดคล�องกับสภาวการณ�ปRจจุบันและนโยบายข�างต�น จึงควรท่ีจะนําเงินในส,วนท่ีเหลือ
จ,ายหรือยังไม,มีความเหมาะสมจําเปKนท่ีจะใช�จ,ายขณะนี้  เพ่ือนําไปเปKนค,าใช�จ,ายในรายการท่ีเห็นว,ามี
ความสําคัญและจําเปKนเหมาะสม   จึงได�จัดทําการโอนลด และโอนเพ่ิมเพ่ือต้ังจ,ายเปKนรายการใหม,
โครงการปรับปรุงศูนย�ฝNกอาชีพบ�านโนนสะอาดเปKนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว ดังนี้ 



๔ 

 

โอนลด (จํานวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
 หมวด ค,าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
 ประเภท ค,าใช�สอย 

 ๑.รายการ ค4าใช.จ4ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู.บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ.างของเทศบาล ตั้งไว. ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

   เพ่ือจ,ายเปKนค,าใช�จ,ายในการจัดทําโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ�าง   เช,น   ค,าจ�างเหมาบริการ   ค,าเบ้ียเลี้ยง   ท่ีพัก 
และค,าใช�จ,ายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปKนในการจัดทําโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด,วนท่ีสุด ท่ี มท.
๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖  ลงวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘ โดยนําฐานรายได�ทุกประเภทของปBงบประมาณท่ี
ผ,านมา  มาคิดคํานวณการต้ังงบประมาณตามอัตราดังนี้  (รายได�ไม,เกิน  ๕๐  ล�านบาท  ให�ต้ัง
งบประมาณได�ไม,เกิน  ๓%)  ต้ังจ,ายจากเงินรายได�   ปรากฏในด�านบริหารท่ัวไป    แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป เปKนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.รายการ ค4าใช.จ4ายโครงการฝ<กอบรมทบทวนอาสาสมัครปDองกันภัยฝEายพลเรือน 
(อปพร.) ตั้งไว.  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                    เพ่ือจ,ายเปKนค,าใช�จ,ายในการจัดทําโครงการฝNกอบรมทบทวนอาสาสมัครปEองกันภัยฝWายพลเรือน  
(อปพร.) โดยจ,ายเปKนค,าวัสดุอุปกรณ�  ค,าจัดทําเอกสาร  ค,าอาหาร  อาหารว,างและเครื่องด่ืม   ค,าตอบแทน
วิทยากร   ค,าจ�างเหมาเครื่องเสียง   ตลอดจนค,าใช�จ,ายอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปKนสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว,าด�วยค,าใช�จ,ายในการฝNกอบรมขององค�กรปกครองส,วนท�องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ต้ังจ,ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปEองกันภัย
ฝWายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เปKนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

   กองคลัง 
   หมวด ค,าครุภัณฑ� 
   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๔๒,๐๐๐ บาท 
             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๔๒,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติท่ัวไป 

- ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม,ตํ่ากว,า  ๑๒๐ ซีซี 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ 
ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริหารท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงาน
คลัง เปKนเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๐๐๐ บาท ขอโอนลดจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
 



๕ 

 

   กองช4าง 
   หมวด ค,าครุภัณฑ� 
   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๔๒,๐๐๐ บาท 
             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๔๒,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติท่ัวไป 

- ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม,ตํ่ากว,า  ๑๒๐ ซีซี 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ 
ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน เปKนเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๐๐๐ บาท ขอ 
โอนลดจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
 

  โอนเพ่ิม (จํานวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท) และตั้งจ4ายเป:นรายการใหม4  ดังนี้ 
 กองการศึกษา 
 หมวด ครุภัณฑ� ท่ีดิน และสิ่งก,อสร�าง 
 ประเภท ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง 
  รายการ ค4าใช.จ4ายปรับปรุงศูนย(ฝ<กอาชีพบ.านโนนสะอาดเป:นศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก

ช่ัวคราว  
  เพ่ือจ,ายเปKนค,าปรับปรุงศูนย�ฝNกอาชีพบ�านโนนสะอาดเปKนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว 

ขนาดกว�าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓ เมตร พร�อมห�องน้ําขนาดกว�าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ 
เมตร สูง ๒ เมตร จํานวน ๔ ห�อง อ,างล�างหน�า ล�างมือ ขนาดกว�าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔ เมตร กXอกน้ํา
จํานวน ๑๐ จุด พร�อมอุปกรณ�ติดต้ัง ปEายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน ๑ ปEาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลบึงสําโรงกําหนดพร�อมอุปกรณ�การเรียนการสอนและอุปกรณ�ท่ีจําเปKน
สําหรับเด็ก ต้ังจ,ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ขอโอนเพ่ิมจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้ังเปKนรายการใหม, 

 

  งบกลาง 
  หมวด งบกลาง 
  ประเภท เงินสํารองจ4าย  ตั้งไว.  ๔๔๗,๘๒๖  บาท 

  เพ่ือจ,ายในกรณีไม,สามารถคาดการณ�ได�ล,วงหน�า หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือบรรเทาปRญหาความเดือดร�อนของประชาชน โดยจ,ายตามหลักเกณฑ�ตามนัย ข�อ ๑๙ แห,ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
ต้ังจ,ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านการดําเนินอ่ืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เปKนเงินจํานวน 
๔๔๗,๘๒๖  บาท คงเหลือ ๔๔๗,๘๒๖  บาท ขอโอนเพ่ิมจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 



๖ 

 

สําหรับการดําเนินการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ เปKนการโอนเงินงบประมาณรายจ,ายประจําปB
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถดําเนินการได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยวิธีงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข�อ ๒๗ เปKนอํานาจของสภาท�องถ่ิน 
 “ข.อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ,ายในหมวดค,าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก,อสร�างท่ีทําให� 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ,ายเปKนรายการใหม, ให�เปKนอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถ่ิน” 

รายละเอียดได�สําเนาบัญชีการโอนงบประมาณแจกจ,ายให�ท,านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท,านแล�ว
จึงนําเรียนมาเพ่ือให�ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯได�พิจารณาอนุมัติให�ความเห็นชอบต,อไป 

ประธานฯ - ท,านสมาชิกฯท,านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายทองหล,อ ลาพร -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย

ทองหล,อ ลาพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมเคยพูดว,าก,อนพัฒนาอย,างอ่ืนควรพัฒนาคน โอน
งบประมาณไม,ติดใจเปKนไปตามศักยภาพ เห็นดีด�วยในการสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อยากให�ท,าน
ประธานชี้แจงเรื่องงบศึกษาดูงานปBท่ีแล�วตกเปKนเงินสะสมหรือเปล,า เอามาใช�ได�ไหม 

นายเจียม เดชะบุรัมย� -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
เจียม เดชะบุรัมย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมได�ยินนายกฯแถลงบอกว,างบท่ีจะมาทําศูนย�เด็กเล็ก
ไม,มี ผมขอเคยติงคนทํางบประมาณว,างบการอบรมตัดออกได�ไหม ก็บอกว,าไม,ได�เขาให�ต้ังไว� ก็เห็นดี
ด�วยท่ีจะทําสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ต,างก็มีความสําคัญ แต,ทําไมไม,ดูให�ดีเสียก,อนท่ีจะทํางบประมาณ
เพ่ือไม,ให�เกิดปRญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลัง 

นายดัด  เกษนอก -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
ดัด เกษนอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เห็นดีด�วยเม่ืองบประมาณต้ังไว�แล�วไม,ได�ไปก็โอน แต,ท่ีไม,
เห็นด�วยคือการโอนงบอบรม อปพร. 

นายกองชัย บัวมาตร-  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผม
นายกองชัย บัวมาตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องเงินอบรม อปพร. ท่ีจะโอนไปทําศูนย�เด็กเล็ก 
เม่ือโอนไปแล�วจะเอาเงินท่ีไหนมาโอนเพราะ อปพร. ก็สําคัญต�องหามาทดแทนเพราะเราใช�งานเขา 

นางสมพร อุ,นใจ -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ดิฉัน
นางสมพร อุ,นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก็คงคล�ายๆ กับพ,อเจียม ไม,อยากให�บกพร,องเพราะศูนย�
เด็กเล็กฯเปKนหัวใจสําคัญเพราะเม่ือปBงบประมารท่ีแล�วมีในงบประมาณ แต,ปBนี้ไม,มี ก็คิดว,ามันยังมีคง
เดิมอยู, สําหรับงบประมาณศึกษาดูงานคนอ่ืนอาจเห็นว,ามีประโยชน�แต,ดิฉันคิดว,าไม,มีประโยชน� เห็น
ด�วยท่ีจะทําศูนย�เด็กเล็ก อยากให�ทําโดยเร็วท่ีสุด โอนงบประมาณส,วนเก่ียวข�องกับ อปพร. อสม. ฯ เขา
ก็จะเสียสิทธิในส,วนนี้ ไม,อยากให�บกพร,องเช,นนี้อีก 

ประธานฯ - มีสมาชิกฯท,านใดจะอภิปรายอีกไหมขอเชิญครับ ไม,มี เชิญท,านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี      - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนายยงยุทธ คําประพันธ� 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ขอชี้แจงท,านสมาชิกให�ทราบในเบ้ืองต�น ดังนี้ครับ 
  กรณีเงินงบประมาณท่ีโอนไปแล�ว ถ�าหากว,ามีเงินเข�ามาก็โอนกลับคืนได�  ตามหลักงบประมาณ

หากมีเงินเข�ามาเต็มเราสามารถทําได�ทุกรายการในเทศบัญญัติงบประมาณ แต,เม่ือปBท่ีแล�วงบประมาณ



๗ 

 

เข�ามาไม,เปKนไปตามเปEาท่ีวางไว� หากเงินเข�ามา ๒๔ ล�าน ก็ทําได�ทุกรายการ หากเข�ามาเกินเราก็ทําเทศ
บัญญัติเพ่ิมเติม  เม่ือเราโอนออกไปแล�วหากเงินเข�ามาก็สามารถโอนกลับมาได�ตามเดิมตามจํานวนเดิม
ได�ทุกรายการท่ีโอนออกไป 

  การทํางบประมาณเปKนไปตามระเบียบ วิธีการคนอนุมัติคือสภาฯ คนเสนอคือผู�บริหาร การจัดทํา
งบประมาณเรื่องศูนย�เด็กเล็กในขณะนั้นยังไม,ได�มีมติประชาคมของบ�านโนนสะอาดในการขอใช�พ้ืนท่ี
ทําให�ไม,สามารถต้ังงบประมาณไว�ได�เพราะยังไม,เปKนไปตามวิธีการงบประมาณ 

  การต้ังงบประมาณในส,วนศึกษาดูงานก็เช,นกันต้ังตามหนังสือสั่งการตามวิธีการงบประมาณ แต,
เม่ือต้ังงบประมาณไว�แล�วจะใช�หรือไม,ก็ได�ดูท่ีความเหมาะสมความจําเปKน แต,เราก็สามารถโอนได�ตาม
ระเบียบและวิธีการงบประมาณเช,นท่ีเราประชุมกันในวันนี้ 

นายสุทธิ สนตาเถร -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
สุทธิ สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ฟRงท,านสมาชิกแล�วมีท้ังท่ีเห็นด�วยและไม,เห็นด�วย แต,เงิน
ท่ีโอนก็ยังอยู,ในเทศบัญญัติเช,นเดิม ท่ีประชุมพร�อมท่ีจะทําศูนย�เด็กเล็กหรือไม, หรืออีกประเด็นหา
รายการอ่ืนมาโอนได�หรือไม,เพ่ือไม,ให�กระทบกับงบประมาณของเดิมท่ีเสนอ ก็ขอให�ท่ีประชุมได�
พิจารณา 

นายเจียม เดชะบุรัมย� -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
เจียม เดชะบุรัมย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณในส,วนอบรม อปพร. อยากให�คงไว�ตามเดิม
เพราะบทบาทหน�าท่ี อปพร. เขาก็มีคงเดิม หรือจะเอาเงินสะสมมาใช�ก็ได� ดีหรือไม, 

นางสมพร อุ,นใจ -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ดิฉัน
นางสมพร อุ,นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันเห็นว,าควรโอนเอางบประมาณศึกษาดูงานของ อสม. 
หนึ่งแสนบาท และโอนงบประมาณอบรม อปพร. อีกหนึ่งแสนบาท อย,างนี้ได�หรือไม, จะได�คงเงิน
งบประมาณอบรม อปพร. ไว�หนึ่งแสนบาท 

นายกองชัย บัวมาตร-  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผม
นายกองชัย บัวมาตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอยากให�โอนงบประมาณอบรม อปพร. ออกไป
เพียงหนึ่งแสนบาท  โอนงบศึกษาดูงาน สามแสนบาท อีกหนึ่งแสนโอนจากงบประมาณรายการอ่ืน 

ประธานฯ - มีสมาชิกฯท,านใดจะอภิปรายอีกไหมขอเชิญครับ ไม,มี เชิญท,านนายกฯชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี      - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนายยงยุทธ คําประพันธ� 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ขอชี้แจงในส,วนท่ีท,านสมาชิกฯ ว,าเอาเงินสะสมมาใช�ได�ไหม สามารถ
เอามาใช�ได�ครับตามระเบียบ หากงบประมาณเข�ามา ๒๔ ล�าน ผู�บริหารสามารถเอามาใช�อะไรก็ได�แต,
ต�องเปKนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ การโอนงบประมาณนั้นอันไหนเปKนอํานาจผู�บริหาร อันไหน
เปKนอํานาจของสภาเทศบาลก็ต�องเปKนไปตามระเบียบ เช,นการโอนงบประมาณในวันนี้เปKนอํานาจของ
สภาเทศบาล อยากให�ท,านสมาชิกฯได�พิจารณาเพ่ือให�สัมพันธ�กับเวลาเปGดเทอม รายการไหนโอน
งบประมาณไปแล�วก็ไม,ได�ท้ิงรายการนั้นไปหากมีงบประมาณเข�ามาก็สามารถโอนกลับคืนมาได�  เม่ือ
ฝWายบริหารเห็นว,ามีประโยชน�และจําเปKนจึงโอนงบประมาณมาก,อน แต,ไม,ได�ทอดท้ิงหรือไม,ได�ไม,ให�
ความสําคัญสามารถโอนกลับมาได� 



๘ 

 

ประธานฯ - มีสมาชิกฯท,านใดจะอภิปรายอีกไหมขอเชิญครับ ไม,มี ขอเรียนท,านสมาชิกฯว,าฝWายผู�บริหารเสนอ
เรื่องเข�าท่ีประชุมนั้นเพ่ือให�ทันต,อเวลาการเปGดเทอมจึงได�ขอเปGดประชุม สมัยวิสามัญข้ึน แต,เม่ือมีการ
โอนงบประมาณแล�วหากมีเงินงบประมาณเข�ามาก็สามารถท่ีจะโอนงบประมาณกลับคืนมาได� เชิญท,าน
เลขานุการสภาฯ  

นายสุริยา หาญจิตร - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
สุริยา หาญจิตร เลขานุการสภาเทศบาลและในฐานะปลัดเทศบาลตําบลบึงสําโรง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมท่ี
ท,านนายกเทศมนตรีฯชี้แจง ท่ีท,านสมาชิกฯกังวลนั้นอาจจะเข�าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องเบ้ียเลี้ยง 
ค,าตอบแทน อปพร. งบประมาณท่ีโอนของ อปพร. นั้นเปKนงบประมาณการอบรมเปKนเรื่องการนํา  
อปพร. ไปฝNกไปทบทวน ไม,เก่ียวกับเรื่องเบ้ียเลี้ยง ค,าตอบแทน ในส,วนนี้เราต้ังงบประมาณรายการนี้ไว�
ต,างหากแยกกับงบประมาณอบรมแล�ว การโอนงบประมาณส,วนนี้ฝWายผู�บริหารสามารถโอนได�เลย
เพราะเปKนอํานาจท,านนายกฯ  การเสนอเรื่องสร�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กช�านั้นเพราะเทศบาลรับสมัคร
เด็กก,อนเพ่ือให�ทราบจํานวนเด็กว,าจะมีจํานวนก่ีห�องท่ีจะเปGด จึงจะประมาณการก,อสร�างได� เพราะ
เทศบาลรับสมัครถึงสิ้นเดือน พ.ค. ๕๕ การโอนงบประมาณครั้งนี้ไม,กระทบกับสวัสดิการของ อปพร. 

ท่ีประชุม             -   ได�พิจารณาและอภิปรายพอสมควรแล�ว ท่ีประชุมมีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบให�เทศบาลฯ 
โอนงบประมาณรายจ,ายประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามรายการท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
    -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 

๒.การเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ4าย ประจําป งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ประธานฯ            - ด�วยนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรงได�เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ,ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให�สภาเทศบาลตําบลบึงสําโรงพิจารณา  ฉะนั้น จึงขอให�
นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรงได�แถลงชี้แจงต,อท่ีประชุมสภาสภาเทศบาลฯ 

นายกเทศมนตรี      - ด�วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีได�ตั้งงบประมาณรายจ,าย
ไว�แล�ว  โดยได�รับความเห็นชอบจากนายอําเภอแก�งสนามนางซ่ึงปฏิบัติราชการแทนผู�ว,าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา  ได�ให�ความเห็นชอบให�เทศบาลตําบลบึงสําโรงประกาศใช�เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ,ายประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีบางรายการควรแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ,าย ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณเปKนไปด�วยความเรียบร�อยสอดคล�องถูกต�อง
ตรงตามข�อเท็จจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ,ายตามรายการ ดังต,อไปนี้ 

   ข.อความเดิม   
 กองคลัง 

   หมวด ค,าครุภัณฑ� 
   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๔๒,๐๐๐ บาท 



๙ 

 

             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๔๒,๐๐๐ บาท  
คุณสมบัติท่ัวไป 

- ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม,ตํ่ากว,า  ๑๒๐ ซีซี 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ 
ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริหารท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งาน

บริหารงานคลัง เปKนเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท  
 

   กองช4าง 
   หมวด ค,าครุภัณฑ� 
   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๔๒,๐๐๐ บาท 
             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๔๒,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติท่ัวไป 

- ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม,ตํ่ากว,า  ๑๒๐ ซีซี 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ 
ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน เปKนเงินจํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท  
 

ข.อความใหม4   
 กองคลัง 

   หมวด ค,าครุภัณฑ� 
   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๓๗,๐๐๐ บาท 
             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๓๗,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติท่ัวไป 

- รถจักรยานยนต�จํานวน ๑ สูบ 

- ชนิด ๒ ล�อ ยาง ๒ เส�น 

- ระบบขับเคลื่อน ๔ จังหวะ 

- เครื่องยนต�เชื้อเพลิงเบนซิลไม,น�อยกว,า  ๑๐๐ ซีซี 

- จํานวน ๒ ท่ีนั่ง 
ต้ังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�ของสํานักงบประมาณ ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�าน

บริหารท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง เปKนเงินจํานวน ๓๗,๐๐๐ บาท 
 

   กองช4าง 
   หมวด ค,าครุภัณฑ� 



๑๐ 

 

   ประเภท ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส,ง 
   รายการ ค4ารถจักรยานยนต( ตั้งไว.  ๓๗,๐๐๐ บาท 
             เพ่ือจ,ายเปKนค,าจัดซ้ือรถจักรยานยนต� จํานวน ๑ คันๆละ ๓๗,๐๐๐ บาท  

คุณสมบัติท่ัวไป 

- รถจักรยานยนต�จํานวน ๑ สูบ 

- ชนิด ๒ ล�อ ยาง ๒ เส�น 

- ระบบขับเคลื่อน ๔ จังหวะ 

- เครื่องยนต�เชื้อเพลิงเบนซิลไม,น�อยกว,า  ๑๐๐ ซีซี 

- จํานวน ๒ ท่ีนั่ง 
  ต้ังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�ของสํานักงบประมาณต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�าน

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน เปKนเงิน
จํานวน ๓๗,๐๐๐ บาท 

สําหรับการดําเนินการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ,ายประจําปB 
พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งนี้ สามารถดําเนินการได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข�อ  ๒๙ ซ่ึงเปKนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลฯ 

“ข.อ ๒๙ การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ,ายในหมวดค,าครุภัณฑ� ท่ีดิน
และสิ่งก,อสร�าง ท่ีทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก,อสร�างให�เปKนอํานาจ
อนุมัติสภาท�องถ่ิน ” 

รายละเอียดได�สําเนาบัญชีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ,ายประจําปB 
พ.ศ.๒๕๕๕ แจกจ,ายให�ท,านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท,านแล�วจึงนําเรียนมาเพ่ือให�ท่ีประชุมสภา
เทศบาลฯได�พิจารณาให�ความเห็นชอบต,อไป 

ท่ีประชุม             - ได�พิจารณาแล�ว มีมติเปKนเห็นชอบให�เทศบาลฯ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ,ายประจําปB พ.ศ.๒๕๕๕ ตามรายการท่ีเสนอ     

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
    -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 

๓.การตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป:นอันตรายต4อสุขภาพ 
ประธานฯ -   ด�วยนายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ได�เสนอร,างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKน

อันตรายต,อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให�สภาเทศบาลพิจารณา ขอเชิญนายกเทศมนตรีได�ชี้แจง
รายละเอียดต,อท่ีประชุม 

นายกเทศมนตรีฯ - ด�วยเทศบาลตําบลบึงสําโรง มีความจําเปKนตราเทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการประกอบการค�าต,างๆท่ี
เก่ียวกับกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบึงสําโรงให�เปKนไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ขอแถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 



๑๑ 

 

ประกอบร,างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ 

--------------------------------- 
หลักการ 

 เพ่ือตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ ใช�บังคับภายในเขต
เทศบาลตําบลบึงสําโรง 

เหตุผล 
 สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลบึงสําโรง ได�รับการยกฐานะจากองค�การบริหารส,วนตําบลเปKน
เทศบาลตําบลบึงสําโรง เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น เพ่ือเปKนการควบคุมการประกอบการค�า
ต,างๆท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบึงสําโรงให�เปKนไปตามความใน
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓ แห,งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ เพ่ือเปKนการคุ�มครองประชาชน
ด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมกล,าวคือ ต�องการให�ประชาชนซ่ึงหมายถึง ชุมชน กลุ,ม
ผู�ประกอบการ และกลุ,มคน/ผู�ปฏิบัติงาน ให�ได�อยู,ในสภาวะความเปKนอยู,ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ จึง
เห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ 

ดังนั้นเทศบาลฯจึงขอเสนอร,างเทศบัญญัติต,อสภาเทศบาลฯเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบเพ่ือจัก
ได�นําเสนอต,อผู�ว,าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�ต,อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามร,างเทศบัญญัติ พร�อมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ท่ีได�แจกจ,ายให�สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท,านแล�ว จึงนํา
เรียนมาเพ่ือให�ท่ีประชุมได�ร,วมกันพิจารณา และในการนี้ทางคณะผู�บริหารเทศบาลฯขอเสนอให�สภา
เทศบาลฯพิจารณาเทศบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวด�วย 

ประธานฯ -   ก,อนท่ีจะมีการพิจารณาร,างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๕ ขอเชิญเลขานุการได�ชี้แจงระเบียบและวิธีการพิจารณาให�ท่ีประชุมได�ทราบ 

เลขนุการฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีเก่ียวข�องกับ
การพิจารณาเพ่ือให�ท,านสมาชิกสภาเทศบาลได�ทราบ มีดังนี้ 

ข.อ ๔๕ ญัตติร,างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถ่ินต�องพิจารณาเปKนสามวาระ แต,ท่ีประชุมสภา
ท�องถ่ินจะอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได� 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู�บริหารท�องถ่ินหรือสมาชิกสภาท�องถ่ินจํานวนไม,น�อยกว,า
หนึ่งในสามของจํานวนผู�ท่ีอยู,ในท่ีประชุมจะเปKนผู�เสนอก็ได� เม่ือท่ีประชุมสภาท�องถ่ินอนุมัติให�พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล�ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินเปKนกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเปKนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร,างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม,ได� และในการพิจารณาวาระท่ี
สอง ให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�ไม,น�อยกว,ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต,สภาท�องถ่ินมีมติรับ
หลักการแห,งร,างข�อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข.อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร,างข�อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินปรึกษาใน
หลักการแห,งร,างข�อบัญญัติและลงมติว,าจะรับหลักการแห,งร,างข�อบัญญัตินั้นหรือไม, หากมีสมาชิกสภา



๑๒ 

 

ท�องถ่ินประสงค�จะอภิปราย ห�ามไม,ให�ลงมติก,อนท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินได�อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล�ว 

เพ่ือประโยชน�แก,การพิจารณาร,างข�อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท�องถ่ินจะให�คณะกรรมการสภา
ท�องถ่ินพิจารณาก,อนรับหลักการก็ได� 

ข.อ ๕๑ วรรคแรก ในการพิจารณาร,างข�อบัญญัติวาระท่ีสอง ให�ปรึกษาเรียงตามลําดับข�อเฉพาะท่ี
มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก�ไขเท,านั้น เว�นแต,ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติเปKน
อย,างอ่ืน 

ข.อ ๕๒ การพิจารณาร,างข�อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม,มีการอภิปราย เว�นแต,ท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน
จะได�ลงมติให�มีการอภิปราย ถ�ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินลงมติว,าจะให�ตราเปKนข�อบัญญัติหรือไม, 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานฯ - การพิจารณาร,างเทศบัญญัติฯตามท่ีได�แจกจ,ายให�ท,านสมาชิกสภาเทศบาลได�ศึกษาแล�ว และท,าน

นายกเทศมนตรีได�แถลงต,อท่ีประชุมพร�อมขอพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท,านสมาชิกท,านใดเห็นเปKน
อย,างอ่ืนหรือไม, ถ�าไม,มีขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม - มีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบพิจารณาร,างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
     -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ประธานฯ - วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ เชิญท,านสมาชิกฯอภิปราย 
นายเจียม เดชะบุรัมย�- เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย

เจียม เดชะบุรัมย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หลักการและเหตุผลดีครับ เห็นดีด�วยแต,จะกระทบกับ
ประชาชนหรือไม,ตอนเปKน อบต.ไม,เคยเสียแต,เม่ือเปKนเทศบาลทําไมถึงเสีย 

นางสมพร อุ,นใจ - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ดิฉัน
นางสมพร อุ,นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ แต,ก,อนไม,เคยมี อยากให�พิจารณาให�ดีๆ ส,วนตัวคิดว,า
เม่ือเปKนเทศบาล ควรท่ีจะต�องมีการเก็บเช,นเดียวกับการเก็บภาษีท�องท่ีซ่ึงเดิมเก็บเพียงอัตรา ๒ บาท
เปลี่ยนมาเก็บในอัตรา ๔ บาท แต,ก็อยากให�เก็บไม,แพงจนเกินไป 

นายทองหล,อ ลาพร - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
นายทองหล,อ ลาพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมคิดว,าเทศบาลท่ัวประเทศเขาก็ทําเช,นเดียวกัน 
เห็นดีด�วย 

นายดัด เกษนอก - เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
นายดัด เกษนอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมเห็นด�วยท่ีจะมีการเก็บภาษีคิดว,าชาวบ�านก็คงยอม
ครับ 

ประธานฯ - มีท,านสมาชิกฯจะอภิปรายเพ่ิมหรือเปล,าครับ ถ�าไม,มี ขอมติท่ีประชุมรับหลักการในวาระท่ี ๑ 
ครับ 



๑๓ 

 

ท่ีประชุม - มีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบรับหลักการร,างเทศบัญญัติฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 

    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
     -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ประธานฯ - วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ในเรื่องนี้กําหนดให�สมาชิกสภาเทศบาลเปKนคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม

สภา และประธานท่ีประชุมเปKนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท,านสมาชิกฯได�อภิปราย มี
สมาชิกสภาเทศบาลท,านใดประสงค�จะแปรญัตติหรือไม,ครับ เชิญครับ หากไม,มีท,านใดแปรญัตติก็เห็น
ควรเปKนไปตามร,างเทศบัญญัติฯ เดิม ตามท่ีได�สําเนาแจกท,านสมาชิกฯทุกท,านแล�วนะครับ 

ท่ีประชุม - ไม,มีสมาชิกสภาเทศบาลแปรญัตติและมีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบตามร,างเทศบัญญัติฯ เดิม โดย
ไม,มีการแก�ไขข�อความ 

มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 
    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
     -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
ประธานฯ - วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลในการพิจารณาเห็นชอบให�ตราเทศบัญญัติ 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอมติครับ 
ท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบให�ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปKนอันตรายต,อ

สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕  
มติท่ีประชุม -  เห็นชอบ ๑๑  เสียง 

    -  ไม,เห็นชอบ   - เสียง 
     -  งดออกเสียง   ๑ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  อ่ืน ๆ  (ถ.ามี) 
ประธานฯ -  เชิญท,านสมาชิก ผู�เข�าร,วมประชุมทุกท,านได�อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆหรือไม, ขอ

เชิญครับ 
นายทองหล,อ ลาพร - เรียนท,านประธานฯ ท,านนายกฯ ท,านสมาชิกฯและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนายทองหล,อ  

ลาพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเล,าสู,กันฟRงคือเรื่องไฟฟEาภายในหมู,บ�านเพราะทุกหมู,บ�านมีการ
ขยายบ�านออกไป ชุมชนมีการขยาย ซ่ึงได�มีการทําเรื่องเสนอไปท่ีการไฟฟEาเขตบัวใหญ,แล�วหากรอ
งบประมาณจากเทศบาลฯคงจะรอนานเพราะปRญหาเรื่องโจร ขโมย นั้นระวังกันยาก และเรื่องการ
แข,งขันกีฬาคือปRญหากฎระเบียบการลงแข,งขันการเอาคนอ่ืนมาเล,น เราต�องยึดกฎกติกา ไม,ใช,ไป



๑๔ 

 

สนับสนุนเด็กเช,นการให�รางวัลการยั่วยุ ทําให�มีการประท�วง ปBหน�าก็อยากจะไม,ให�มีปRญหาเช,นนี้ ให�
ผู�ใหญ,บ�านรับรองเลยว,านักกีฬาอยู,ในพ้ืนท่ีหมู,บ�านท,านจริงหรือไม,จะได�ไม,มีปRญหา 

นายเจียม เดชะบุรัมย�- เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
เจียม เดชะบุรัมย� สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในเรื่องโครงสร�างพ้ืนฐาน ๒ ปB ท่ีแล�วมาไม,มีอะไรเกิดข้ึน
เลยไม,ว,าเรื่องถนนหนทาง ประปาบ�านหนองโนนั้นงบเข�ามาหรือยังหากมาแล�วก็ให�รีบทําเพราะจะเข�า
หน�าแล�งแล�ว เพ่ือประโยชน�ของชุมชน  

นายอําพร อินมาเทียะ- เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
อําพร อินมาเทียะ ผู�ช,วยผู�ใหญ,บ�านหมู,ท่ี ๘ อยากทราบเรื่องโครงการทุกโครงการ หน�าฝนไม,อยากให�
ไปทํา สองปBแล�วท่ีไม,มีอะไรเกิดข้ึน ปBนี้จึงอยากให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานและให�มีประสิทธิภาพด�วย
อยากจะให�ทําดีๆ 

นายสุทธิ สนตาเถร -  เรียนท,านประธานฯ สมาชิกสภาเทศบาล ท,านนายกเทศมนตรีและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนาย
สุทธิ สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  งบโครงสร�างพ้ืนฐานของเราขัดข�องท่ีว,างบประมาณลงมา
ใช,วงหน�าฝนโดยเราเอาการเสียภาษีมาชี้วัด เม่ือเสียภาษีเร็วภาษีก็มาเร็ว แต,ผมยังติดใจว,าสองปBมานั้น
ไม,มีภาษีเข�ามาหรนืออย,างไร 

นายกเทศมนตรี - เรียนท,านประธานฯ ท,านสมาชิกฯและแขกผู�มีเกียรติทุกท,าน ผมนายยงยุทธ คําประพันธ� 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง ขอเรียนชี้แจงว,าครั้งต,อไปจะให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติชี้แจงในส,วนท่ี
เก่ียวข�องจะได�เจ�าใจตรงกัน หากฝWายผู�บริหารชี้แจงแต,ฝWายเดียวจะทําให�เข�าใจได�ไม,ท้ังหมดเด๋ียวจะคิด
ว,าฝWายผู�บริหารทําได�ทุกอย,าง สิ่งไหนทําได�ก็ต�องเปKนไปตามอํานาจหน�าท่ี แต,ก็ขอขอบคุณทุกท,านท่ี
ร,วมกันแก�ไขปRญหา การขยายไฟฟEา การขยายเขตนั้นตามความเปKนจริงนั้นเทศบาลต�องรอทางการ
ไฟฟEาประมาณการมา หากเปKนเรื่องของการขยายเขตท่ีชาวบ�านทําเรื่องไปเองการไฟฟEาก็จะมา
ดําเนินการให�เพราะเปKนการบริการแบบติดต้ังของเขา แต,หากส,วนราชการทําเรื่องไปการไฟฟEาต�อง
ประมาณการการขยายเขตมาให�เราจึงจะสามารถจ,ายเงินเปKนเช็คให�การไฟฟEาได� ขณะนี้เงินเราพร�อมท่ี
จะจ,ายแล�วแต,การไฟฟEาไม,ประมาณการมาให�เราก็จะไปลัดข้ันตอนไม,ได�เพราะเปKนเรื่องการทํางานของ
แต,ละหน,วยงานและส,วนราชการ เท,าท่ีทราบจากการไฟฟEาว,าขณะนี้รัฐมนตรีท่ีเปKนประประธานบอร�ด
การไฟฟEากําลังอยู,ระหว,างการต,อรองในเรื่องการจัดเก็บค,าใช�จ,ายของส,วนราชการท่ีขอขยายเขตหรือ
ติดต้ังไฟฟEา 

  กรณีการแข,งขันกีฬาแล�วเกิดปRญหาก็ได�พยายามหาวิธีปEองกันแต,ก็ยังมีช,องโหว,ทําให�เกิดปRญหา
จนได�แต,ผู�ดําเนินการจัดแข,งขันกีฬาก็ได�ทําให�ทุกอย,างเปKนประโยชน�แก,ทุกฝWาย การเอาดีเอาเด,น
เอาชนะกันในวันนั้นจะมีประโยชน�อะไรข้ึนมา ชุมชนจะขาดความร,วมมือซ่ึงกันและกัน แต,ก็จะใช�เปKน
แนวทางในปBถัดไป รางวัลต,างๆต,อไปจะแยกให�ชัดเจนข้ึน 

  ขณะนี้มีงบประมาณเข�ามาแล�วก็ได�ให�กองช,างสํารวจเส�นทางท่ีจะทําตามรายการในเทศบัญญัติ
แล�ว การสอบราคาได�ลงนามอนุมัติไปแล�วเช,นกัน งบประมาณมีท้ังเข�ามาในช,วงก,อนและหลังฤดูฝน
เปKนเรื่องของสํานักงบประมาณเราไม,สามารถไปกําหนดการเข�ามาได�เช,นเม่ือปBท่ีแล�วเราได�มีการสอบ
ราคาหาผู�รับเหมาไว�เม่ืองบประมาณไม,เข�ามามันก็ต�องตกไปตามระเบียบและหลักเกณฑ� ขอขอคุณ
สมาชิกฯ ทุกท,านท่ีได�อนุมัติตามโครงการท่ีเสนอ และเห็นชอบร,างเทศบัญญัติฯ มันมีท้ังข�อดีและ



๑๕ 

 

ข�อเสีย หากชาวบ�านมีการจดทะเบียนเสียภาษีถูกต�อง หากมีภัยมาเขาก็จะได�รับการชดเชยมันมี
ประโยชน�ทางอ�อม การไม,ทําให�ถูกต�องเขาอาจเสียโอกาสต,างๆท่ีจะได�รับการชดเชยความเสียหาย 

ประธานฯ - สมาชิกสภาเทศบาลท,านใดจะปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะซักถามเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ(ปรากฏ
ว,าไม,มี) และแขกผู�มีเกียรติท,านใดมีเรื่องจะนําเสนอต,อท่ีประชุมสภาเทศบาลไหมครับถ�าไม,มีผม
ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท,านท่ีได�เข�าร,วมประชุม และขอปGดการประชุมสภาเทศบาลฯ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 
 

 (ลงชื่อ)         ผู�จด/บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายสมศักด์ิ  ไพรเขียว) 

   หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
 
 

         ((ลงชื่อ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุริยา  หาญจิตร) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 

คณะกรรมการฯได�ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปB  
พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี...............................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเทศบาลตําบลบึงสําโรงได�รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปB พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑  
แล�ว เม่ือวันท่ี...............................................................................  

(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ 

 (นางสมพร  อุ,นใจ) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

 (นายดัด  เกษนอก) 
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

 (นายเจียม  เดชะบุรัมย�) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

         (นายกองชัย  บัวมาตร) 
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

         (นายตัน  กวดนอก) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ/เลขานุการฯ 
         (นายสุทธิ  สนตาเถร) 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

         (นายทองหล,อ  ลาพร) 



๑๖ 

 

 

    

(ลงชื่อ)........................................................... 

(นายสุนทร  หลายทวีวัฒน�) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงสําโรง 

 
 

 
 
 


